

# 'นกแอร์' นำทีมเที่ยวภาคใต้ ในทริป 'นครศรีฯ ดีดี สไตล์ DD'



เมื่อเร็วๆ นี้ สายการบินนกแอร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรม AAVA Resort & Spa พาคณะสื่อมวลชนร่วมทริป “นครศรีฯ ดีดี สไตล์ DD” นำทีมโดย สุริยาภา บุญนาค ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการสื่อสารองค์กร สายการบินนกแอร์ เพื่อสัมผัสกับการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน

หลากหลายแง่มุมได้อย่างครบเครื่อง และสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ป่าเขา น้ำตก ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และชายทะเลที่มีชายหาดขาวสวยไม่แพ้ที่ใด และที่สำคัญมีพระบรมธาตุเมืองนครเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด

ทริปนี้เราได้นัดพบกันในช่วงสายๆ ไม่ต้องรีบเร่งอะไรมากนัก เมื่อทุกคนมาพร้อมเพรียงกันตามเวลานัดหมายและพร้อมที่จะออกเดินทาง ซึ่งทริปนี้เราเดินทางด้วยเที่ยวบิน DD7808 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลาผ่านไปเพียงไม่นานคณะผู้เดินทางได้มาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนที่เราจะไปยังสถานที่ต่างๆ เรามาเติมพลังกันที่ “ร้านขนมจีนเมืองคอน” ซึ่งเป็นร้านขายขนมจีนที่มีชื่อเสียง หากใครมานครศรีธรรมราชและไม่ได้มาทานขนมจีนที่ร้านนี้ ถือว่ามาไม่ถึงนครศรีฯ แน่แน่นอน โดยร้านนี้มีน้ำยาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำยา น้ำพริก แกงเขียวหวานไก่ ไตปลา ฯลฯ ทานพร้อมผักสดๆ ที่เตรียมไว้ให้ หลังจากทานกันไปหลายจาน และลองชิมน้ำยา

ทุกอย่างของร้าน ขอบอกว่าคุณขนมจีนน้ำยาร้านนี้ทุกรสเด็ดจริงๆ เมื่ออิมมูร่อยกันแล้วเราเดินทางไปยัง “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทรัพย์สิน” แห่ส่ง เรียบรู้

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของภาคใต้ โดยมีลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นผู้ก่อตั้ง ในทริปนี้ทางคณะได้รับเกียรติจากลุงสุชาติเป็นอย่างดี



# บ้านเมือง

Baan Muang

Section: First Section/ไลฟ์ สไตล์

วันที่: เสาร์ 8 กันยายน 2555

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3207

หน้า: 12(กลาง)

ศิลปิน: สีส

หัวข้อข่าว: 'นกแอร์' นำทีมเที่ยวภาคใต้ในทริป 'นครศรีฯ ดีดี สไตล์ DD'



ยิ่งที่สาธิตการเซตหนังตะลุงให้เราได้ชมกัน นอกจากนี้ภายในบริเวณเดียวกัน มีการจัดแสดงตัวหนังตะลุงอยู่หลากหลาย และเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน พร้อมมีการสาธิตการแกะตัวหนังตะลุงให้แก่ักท่องเที่ยวที่สนใจชม

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอปากพะนึ่ง ระหว่างทางชมปล่องโรงสี เยี่ยมชม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพะนึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมตลาด ร้อยปีปากพะนึ่ง พร้อมล่องเรือเรียนรู้วิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำปากพะนึ่ง ชมคอนโด นกแอ่นที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง ไม่ไกลนักจะมองเห็นประตูประบายน้ำ "อุทกวิทยาประ สิริทธิ" ที่เป็นนามพระราชทาน มีความหมายถึง ความสามารถแบ่งแยกน้ำ

จืด น้ำเค็ม ได้สำเร็จ นั่นคือมีการบริหารจัดการอย่างสมดุล ปิดกั้นน้ำเค็ม ไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำกักเก็บน้ำจืด เพื่อไว้ใช้ดำรงชีพ

ล่องเรือชมบรรยากาศกันแบบเพลินๆ จนเริ่มโพล้เพล้ คณะผู้ร่วม เดินทางกับนกแอร์ได้เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุงก่อนกันตามอัยาศัย เพื่อเก็บแรงเอาไว้ท่องเที่ยวในแหล่งอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยกว่ากัน ผู้อ่านสามารถติดตามต่อได้ในสัปดาห์ต่อไป

รหัสข่าว: C-120908018036



ShareInvestor (Thailand)  
SI.com (Thailand) Co., Ltd  
t (66) 2 636 8292-3 f (66) 2 636 9015  
a 15/D Sathorn Thani Building 1 90/39 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500.

หน้า: 2/2